
sþ. 123. Fyrirspurn [99. mál]
til sjávarútvegsráðherra um framkvæmd leyfisveitinga og annarra veiðitakmarkana
í sjávarútvegi.

Frá Steingrírni Hermannssyni.

Hvernig tekur sjávarútvegsráðuneytið ákvarðanir um leyfisveitingar, fjölda báta,
veiðitíma, veiðimagn og aðrar takmarkanir á veiði? Einkum er óskað upplýsinga
um eftirgreind atriði:
1. Er ávallt leitað umsagnar Hafrannsóknastofnunarinnar?
2. Er leitað umsagna annarra aðila?
3. Hefur ráðuneytið almennt farið eftir slíkum umsögnum, einkum Hafrannsókna-

stofnunarinnar?


